



กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/ไฟก๊ส

วันที่: เสาร์ 28 เมษายน 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10810

หน้า: 12(ล่างขวา)

Col.Inch: 28.15 Ad Value: 40,817.50 PRValue (x3): 122,452.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: งานวิจัย'ที่ตีอาร์ไอ'หนุนจุดผ่อนผันหาบเร่

งานวิจัย'ที่ตีอาร์ไอ'หนุนจุดผ่อนผันหาบเร่

กรุงเทพธุรกิจ ● งานวิจัยที่ตีอาร์ไอหัวข้อ "หาบเร่ แผลงลอยมีประโยชน์อย่างไร" ซึ่งจัดระเบียบไม่ถูกต้องทาง ไม่จำเป็นต้องยกเลิกจุดผ่อนผันหาบเร่แผลงลอย เพราะส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ ระบุทุกหม.ถูกเลือก เป็นเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ควรเป็น เอกอัครราชทูตแค่จัดระเบียบความสะอาด

นายชาคร เลิศนิต์พันธ์ หนึ่งในผู้วิจัยที่ตีอาร์ไอ ที่ได้ร่วมกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์กร WEIGO ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง "หาบเร่ แผลงลอยมีประโยชน์อย่างไร" ได้เสนอแนวทางจัด ระเบียบหาบเร่ว่าไม่จำเป็นต้องยกเลิกจุดผ่อนผัน ควรหันหน้ามาหารือกับผู้ค้าถึงข้อกำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทย์ทั้งภาค รัฐในเรื่องความสะอาด ความปลอดภัยของผู้สัญจร และตอบโจทย์ผู้ค้าที่ทำให้ยังสามารถคงอาชีพหาบเร่ ต่อไปได้ เพราะการจัดพื้นที่ทดแทนอาจไม่เหมาะกับ หาบเร่ และยังคงเจอกับค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น

สิ่งสำคัญยังอยู่กับผู้ค้าที่ต้องรวมตัวเพื่อ การดูแลควบคุมกันเอง ลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่ออาชีพหาบเร่และ ยังสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม

นักวิจัยที่ตีอาร์ไอ กล่าวสนับสนุนเหตุผลการจัด ระเบียบ ทั้งเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยของ

ผู้ใช้งานเท้าว่า เป็นเรื่องจำเป็น แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อ กับวิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ขายจำนวนนับแสนราย ซึ่งหาก หนีรวมสมาชิกในครอบครัวแล้ว ก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ เพราะมีผู้ได้รับผลกระทบกว่าล้านคน ยังมีกลุ่มลูกค้าที่ เป็นแรงงานรับค่าแรงขั้นต่ำ(ต่ำกว่า 9 พันบาทต่อเดือน) อีกประมาณ 60% ของประชากรทำให้ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น หลังจากแหล่งซื้ออาหารราคาถูกหายไปจนพวกเขา ต้องไปหาซื้ออาหารในราคาแพงขึ้น

ทั้งนี้หาบเร่แผลงลอยยังมีส่วนสำคัญในการกระตุ้น เศรษฐกิจ และลดปัญหาอาชญากรรม เช่นหาบเร่ ขายดอกไม้ในปากคลองตลาดที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว หรือหาบเร่ในซอยรางน้ำ ที่เป็นซอยลึก แต่กลับมี ผู้คนสัญจรไปมาตลอดเวลานี้ อาจเป็นที่มาว่า เหตุใด จิตดีของประเทศปรับตัวสูงขึ้น แต่อานิสงส์ไม่เกิด ขึ้นกับประชากรรากหญ้า

อย่างไรก็ตาม จากการที่กรุงเทพมหานคร(กทม.) ถูกเลือกให้เป็นเมืองแห่ง street food หรือเมืองหลวง แห่งร้านอาหารริมถนนกลายเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ให้ นักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยว แต่หาก กทม.และตำรวจ มีนโยบายจัดระเบียบหาบเร่แผลงลอยร้าน อาหารริมทางเท้า โดยการยกเลิกจุดผ่อนผันหลายร้อยจุด เพียงที่กำหนดระยะเวลาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใน 2-3 ปี ซึ่งถือเป็นมาตรการรุนแรงและกลายเป็นทำลายเสน่ห์ ของกรุงเทพไปอย่างน่าเสียดาย



คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 28 เมษายน 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 5996

หน้า: 9(ซ้าย)

Col.Inch: 56.98 Ad Value: 125,356

PRValue (x3): 376,068

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: สหกรณ์น่านจับมือมธ.สืบสานแนวพระราชดำริ แลกเปลี่ยนเรียนรู้...

สหกรณ์น่านจับมือมธ.สืบสานแนวพระราชดำริ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทฤษฎี 7 ขั้นแก่รายถิ่นน้อย

● **สุภาพ ไทยน้อย** สหกรณ์จังหวัดน่าน กล่าวว่า ในเบื้องต้นได้พูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่นำร่องโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 3 อำเภอ นำร่อง ณ บ้านยอด ด.ยอด อ.สองแคว, บ้านน้ำปาก ด.ตาลชุม อ.ท่าวังผา และบ้านจ๋อมเปา อ.เฉลิมพระเกียรติ โดยมีทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ได้นำแนวคิดทฤษฎี 7 ขั้นของการพัฒนากลุ่มในชุมชนให้เข้มแข็ง ไปนำเสนอต่อกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน และเป็นเครื่องมือสำหรับสมาชิกชุมชนที่จะร่วมกันพัฒนาตน และพัฒนาชุมชนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรื่องการต่อยอดการพัฒนาความเข้มแข็งว่าจะทำอย่างไร ควรจะมีวิธีการบริหารจัดการกลุ่มอย่างไร เริ่มจากตรงไหน เนื่องจากกลุ่มของเกษตรกรยังรวมกลุ่มกันแบบหลวมๆ ขาดทิศทางและเป้าหมายของการทำงานร่วมกัน เนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องการรวมกลุ่มเพียงพอ ซึ่งหลังจากพูดคุยทำความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกรแล้วก็จะเริ่มทำตามแนวคิดทฤษฎี 7 ขั้น แต่การสร้างกลุ่มนั้นไม่สามารถสร้างได้สำเร็จในพื้นที่ แต่ต้องชี้ให้เห็นจุดระแวกและเห็นว่าที่เขามารวมกลุ่มกันเกิดจากอะไร ให้ร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อจะต่อยอดเรื่องการพัฒนากลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง

ทั้งนี้ ในปัจจุบันปัญหาส่วนใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรเป็นเรื่องที่ทำกิน รายได้ไม่พอ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงพยายามที่จะนำเอาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ เข้าไปส่งเสริม เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชน พร้อมกันนี้ จะนำโมเดลทฤษฎี 7 ขั้นนี้ลงไปขยายผลในสหกรณ์ 2 แห่ง คือ สหกรณ์ภูฟ้า และสหกรณ์น้ำลิ้นช้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการพระราชดำริได้นำไปวางแผนการดำเนินงานและประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมสมาชิก เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และจะใช้กลไกของสหกรณ์ทั้ง 2 สหกรณ์ ตั้งแต่ต้นน้ำ ปลายน้ำ เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงกับการตลาด



สุภาพ ไทยน้อย



ผศ.ดร.อรวรรณ คงมาลัย

ผลต่อยอด รวมถึงทบทวนตรวจสอบองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาเรื่องการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้น เป็นการนำตัวแทนพื้นที่ต้นแบบในจังหวัดน่านของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เข้ามาแลกเปลี่ยนความ



ด้าน ผศ.ดร.อรวรรณ คงมาลัย นักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการขยายผลองค์ความรู้การขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญคือ การนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติใช้ในการยกระดับของการรวมกลุ่ม รวมถึงการแสวงหาแนวทางความร่วมมือ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่ ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป จะร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สหกรณ์ที่อยู่ในโครงการพระราชดำริทุกภูมิภาค เพื่อขยาย

คิดเห็นและศึกษาจากประสบการณ์ตรงในการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนชีวิตวิถี ด.นำเกียน ที่เคยประสบปัญหาในหลากหลาย โดยเฉพาะปัญหาเรื่องยาเสพติด การพนัน จนกระทั่งเกิดการร่วมกันคิดหาทางเพื่อแก้ไขปัญหาจนเป็นผลสำเร็จ อีกทั้งยังพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มีคุณภาพและสามารถต่อสู้ในตลาดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในทางวิชาการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสำเร็จในพื้นที่

ผศ.ดร.อรวรรณ กล่าวต่อว่า องค์ความรู้ที่ได้รับจากการลงพื้นที่และได้มีการวิเคราะห์ออกมาเป็นบันได 7 ขั้น สำหรับการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและยั่งยืน และยังได้จัดทำคู่มือมอบให้ไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการนำมาตรวจสอบสถานะของการรวมกลุ่ม โดยในขั้นที่ 1 จะตั้งคำถามถึงสาเหตุของการรวมกลุ่มไปจนถึงการแสวงหาพันธมิตร ในขั้นที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9



สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/รถยนต์

วันที่: เสาร์ 28 เมษายน 2561

ปีที่: 68 ฉบับที่: 23717

Col.Inch: 24.94 Ad Value: 21,199

หัวข้อข่าว: กรุงศรี ออโต้ เสริมทัพนวัตกรรม iAppraisal

หน้า: 15(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 63,597

ศิลปิน: ชาว-ดำ



กรุงศรี ออโต้ เสริมทัพ นวัตกรรม iAppraisal

“กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เผยนวัตกรรม iAppraisal หรือระบบการประเมินและอนุมัติราคารถยนต์ใช้แล้วผ่านแท็บเล็ต ช่วยพัฒนาการบริการลูกค้าและดีลเลอร์ให้รวดเร็วและไร้รอยต่อยิ่งขึ้น เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นระบบที่กรุงศรี ออโต้ พัฒนาขึ้นเพื่อลดขั้นตอนการทำงานของพนักงานให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จากแต่เดิมที่ต้องมีการกรอกข้อมูลประเมินราคารถยนต์ใช้แล้วบนกระดาษและนำเอกสารไปส่งที่สาขาเพื่ออนุมัติ สู่การนำเครื่องมือดิจิทัลเข้ามาช่วยให้พนักงานสามารถกรอกข้อมูล ถ่ายรูปรถผ่านแท็บเล็ต และส่งให้พนักงานที่ทำหน้าที่พิจารณาเครดิตทำการตรวจสอบและอนุมัติออนไลน์ได้ทันที ทุกที่และทุกเวลา เพื่อความพึง

พอใจสูงสุดของลูกค้า นวัตกรรม iAppraisal ยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ให้กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2018 ในสาขาโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project) จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ที่ร่วมมือกับ 3 องค์กรหลัก ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ